

Duo Love, Duo Lift! รมย์รวินท์ชวนสาว ๆ บอกลา ความเหงาควงเพื่อนสุดซี้มาอัปเดตความงามทั้งหน้า และหุ่น



Duo Love, Duo Lift! รมย์รวินท์ชวนสาว ๆ บอกลาความเหงาควงเพื่อนสุดซี้มาอัปเดตความงามทั้งหน้าและหุ่น

รมย์รวินท์คลินิก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและความงามอันดับต้นๆ ของไทย ชวนสาว ๆ ควงคู่บัดดี้สุดซี้ มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ “Duo Love, Duo Lift” อัปเดตเทคโนโลยีช่วยยกกระชับพร้อมสลایไขมัน ณ รมย์รวินท์ คลินิก สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น4เมื่อหน้าสวย หุ่นเป๊ะสาว ๆ ก็เตรียมพร้อมบอกลาความเหงาไปได้เลย

คุณขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโกคิน กรรมการผู้จัดการรมย์รวินท์คลินิก กล่าวว่า สำหรับรมย์รวินท์เราเชื่อมั่นว่า “ความรัก” ที่แท้จริงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ความรักระหว่างคนรักเท่านั้น รักเพื่อน รักครอบครัว หรือแม้กระทั่งรักและดูแลตัวเอง ก็ล้วนแต่เป็นความรักที่สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น รมย์รวินท์คลินิกจึงขอเอาใจคนโสด ไม่ว่าจะโสดแท้ หรือแค่รู้สึกว้าโสดเราก็พร้อมจะดูแล ให้สวยเป๊ะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

โปรแกรมที่รมย์รวินท์คลินิกคัดสรรมาพิเศษสำหรับกิจกรรม Duo Love, Duo Lift นี้จัดมาเป็นแพ็คเกจ คือ Duo Lift Up เพื่อช่วยยกกระชับใบหน้า และ Duo Slim Max สลایไขมันเพื่อหุ่นสวยตั้งใจ

พญ.พอใจ พรหมชัยและ พญ.อรุณี ทองอักรนิโรจน์ แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม ประจำรมย์รวินท์คลินิก สาขาเชียงใหม่ เผยว่า โปรแกรม Duo Lift Up และ Duo Slim Max เป็นเทคโนโลยีช่วยยกกระชับและสลایไขมันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) โดยจะส่งคลื่นความร้อนเข้าไปกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญไขมัน และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวไปพร้อมๆ กัน ทำให้ผิวพรรณไม่หย่อนคล้อยและรูปร่างกระชับขึ้น

ด้านคูซี้เซเลบริตี้คุณพลอย-ชิตจันทร์ รุจิพรรณและ คุณแอน-อัญชลิ ลิมเล็งเลิศ ที่ควงคู่กันมาร่วมกิจกรรม “Duo Love, Duo Lift” กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำโปรแกรม Duo Lift Up และ Duo Slim Max ว่า ขณะที่ทำทรีดเมนต์ “ไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อน แต่รู้สึกเหมือนเป็นการนวดทำให้ผ่อนคลายและสบายตัวมาก ที่สำคัญ โปรแกรมนี้จะช่วยให้สัดส่วนกระชับขึ้นอย่างสบายๆ และมีความสุข

####

ข้อมูลเกี่ยวกับรมย์รวินท์คลินิก

รมย์รวินท์คลินิกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยภายใต้การบริหารงานของ คุณขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโกสิน และ พญ. ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านของผิวพรรณ และความมุ่งมั่นในการค้นหาเทคโนโลยีด้านความงามที่เหมาะสมกับคนไทย จึงก่อให้เกิดเป็น การดูแลเพื่อให้เกิดความงามที่มาจากข้างใน อันเป็นที่มาของความอ่อนเยาว์ เพื่อให้ทุกนาที่ของการดูแลแก้ปัญหาผิวพรรณควบคู่ไปกับการรักษาผิวพรรณและต่อต้านริ้วรอยเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก คุ่มค่า ใช้เวลาน้อย และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รมย์รวินท์คลินิก จึงมุ่งเน้นการผสมผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยาประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้ากับกระบวนการดูแลรักษาผิวพรรณรวมถึง การสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหน้าและผิวกายควบคู่ไปกับเวชสำอาง โดยมีการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆให้เข้ากับ สภาพผิวและการดูแลผิวซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของในคลินิกทั้ง 24สาขาทั่วประเทศสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.romrawin.com

#

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณพิณชาญ แดงกุลวานิช (ป๋อง) โทร.02 624 0562 หรือ โทร. 09 1792 3993อีเมลล์

pinnachan@notablebkk.com และคุณไอลยร์ศ สิริพิบูล (ไน้ต) โทร 08 5966 4156 อีเมลล์

aiyaras@notablebkk.com